

## Trung Quốc đã có hàng loạt hành vi phi pháp phục vụ mục tiêu chiếm Biển Đông kể từ khi ngang ngược chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.



Cách đây 45 năm, Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào ngày 19.1.1974 sau khi đã chiếm chủ quyền phía đông hải phận năm 1950.

Tới nay, nước này liên tục ngang ngược tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm củng cố hình thức dân sự quân sự phi pháp tại Hoàng Sa, nhất là trong những năm gần đây, bắt chấp sự phân tích quyết liệt của Việt Nam và làn sóng lên án từ cộng đồng quốc tế.

Ngoài mục tiêu áp dụng tuyên bố chủ quyền phi pháp tại Hoàng Sa, những hành vi này còn nhằm tạo cơ sở bàn bạc tiếp tục bành trướng ra toàn bộ Biển Đông.

T phát triển trái phép...

Tại Hoàng Sa, Bắc Kinh từ năm 2005 đã tiến hành xây dựng bãi chôn cất phi pháp tại một số đảo trên quần đảo này. Năm 2007, Quốc vụ viện Trung Quốc ngang ngược phê chuẩn thành lập cái gì là "TP. Tam Sa" thuộc tỉnh Hải Nam nhằm áp dụng quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và Việt Nam.

Từ cuối tháng 5.2010, Trung Quốc đã tàu khảo sát M/V Western Spirit cùng nhiều tàu đổ bộ tiến hành khảo sát địa chất khu vực ở Trường Sa và tại các đảo số 141, 142 và 143 trên thềm lục địa Việt Nam, cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 90 - 116 hải lý. Nước này còn tiến hành san lấp, mở rộng ở Trường Sa xây dựng công trình phi pháp.

Song song đó, các hoạt động quân sự cũng tăng cường từ tháng 2.2011 khi Hải quân Nam Hải tiến hành phòng ngừa tại Hoàng Sa, theo tài liệu phát hành quốc tế Trung Quốc (CRI). Cũng trong năm này, Cơ quan Ngoại giao nhà nước Trung Quốc công bố "Báo cáo phát triển hải dương Trung Quốc năm 2011", trong đó nêu phần tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở vùng Biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Việt Nam, in một số bản đồ có vẽ "ngôi bờ" chiếm 80% diện tích Biển Đông, đồng thời nêu kế hoạch triển khai thăm dò, khai thác dầu khí khu vực quần đảo Trường Sa và mở tuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa.



Sơ ngang ngọc của Bắc Kinh liên tục thêm một bước liên vào năm 2012 khi giới chức Trung Quốc thông báo kế hoạch tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng cái gì là “TP. Tam Sa” tại đảo Phú Lâm. Ngày 12.12.2012, Trung Quốc thông báo xây dựng các trạm giám sát biển và khí công dã án mở rộng 2 công trường ở Phú Lâm kết nối với biển tàu, các nhân viên dân sự và quân sự trú trái phép tại đây. Song song đó, biên giới biển của Trung Quốc tiến hành huấn luyện biển trên vùng biển thực quản ở Hoàng Sa và Trung Quốc công ty du lịch khí động Trung Quốc (CNOOC) ngang nhiên khai thác khí 19 lô khu vực phía bắc Biển Đông, trong đó có lô 65/24 cách đảo Cây thục Hoàng Sa khoảng 1 hải lý.

Cũng trong năm 2012, tàu du lịch Coconut Princess của Công ty cổ phần ven biển Hải Phòng Hải Nam bắt đầu thực hiện hành trình thám hiểm tuyến du lịch biển Tam Á (Hải Nam) ngoài đảo Bắc Hoàng Sa. Ngày 29.9.2012, giới chức Trung Quốc phá vỡ kế hoạch phát triển cho 4 đảo cơ sở hạ tầng ở Phú Lâm. Các đảo bao gồm tuấn và xây dựng 7 công trường với tổng chiều dài 5 km, xây dựng cơ sở tách biệt liên tục biển có công suất 1.000 m<sup>3</sup> mỗi ngày và hệ thống cấp thoát nước cùng biển tàu, mìn liên tục trên đảo Phú Lâm.

Mới đây, vào tháng 7.2018, truyền thông Trung Quốc dựa vào biển của Các Hải động và Ngành nghiệp Hải Nam ngang nhiên kêu gọi “militarize hay cá nhân” người ký tham gia “phát triển du lịch và xây dựng” nhưng ở không ngại tại các khu vực mà nước này chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông. Kế hoạch này bắt đầu chú ý nhắm vào Hoàng Sa, nhân viên còn hàng trạm thực địa chưa có người. Rõ ràng, Trung Quốc đang tiến hành bước tiếp theo thể hiện cái gì là “chủ quyền” tại những địa điểm chiếm đóng phi pháp thông qua dân sự.

Trần Thị Thanh Niên, PGS-TS Võ Thanh Ca, nguyên Viện trưởng Viện Tác dụng và Khoa học công nghệ (Trung tâm Biển và Hải quân Việt Nam), nhận xét: “Trung Quốc bất chấp công sức quân sự các đảo thì không bao giờ có thể hợp pháp hóa tuyên bố chủ quyền trái luật pháp quốc tế cả. Vì vậy, hãy tìm cách dân sự hóa các đảo này, trong đó có các đảo này cho phép các cá nhân khai thác những đảo nêu trên”.

... nhân quân sự hóa phi pháp

Bên cạnh các kế hoạch phát triển dân sự ngang ngọc, Trung Quốc tiếp tục tiến hành tập trận và nhiều lần thả tàu hải giám, trực thăng tuần tra phi pháp Biển Đông trước khi thả giàn khoan Hải Động 981 ở Hoàng Sa. Việc bắt đầu từ ngày 1.5.2014 và kéo dài suốt 2 tháng rưỡi khiến tình hình khu vực vô cùng căng thẳng. Trung Quốc thậm chí huy động hơn 120 tàu thuyền ngang ngọc âm thầm và tàu của Việt Nam không những chủ quyền và kêu gọi Bắc Kinh dừng các hành động phi pháp xâm phạm lãnh hải.

Cũng trong thời gian này, Trung Quốc gấp rút tiến hành kế hoạch xây dựng phi pháp Hoàng Sa, bao gồm hải đăng trên đảo Bắc, đảo Hải Sâm, Cồn cát Nam, Duy Mộng và Hòn Tháp. Ngày 10, ngày biển quân sự dài 2 km trên đảo Phú Lâm cơ sở xây dựng hoàn tất.



ng bng cùng các c s h tng tip tc c ci to và n tháng 2.2016, nh chp t v tinh ca trung tâm ImageSat (ISI) cho thy Trung Quc ã trin khai trái phép 2 h thng tên la t i không vi 8 giàn phóng và mt radar ti o Phú Lâm. ài Fox News dn li mt quan chc M cho rng ây là h thng tên la phòng không HQ-9, tng t loi S-300 ca Nga vi tm bn lên n 201 km, có th là mi e da cho bt c máy bay quân s học dân s nào bay gn ó. Cha ht, Bc Kinh còn trin khai gn 10 máy bay chin u gm tiêm kích J-11 và máy bay chin u ném bom JH-7 cùng máy bay không ngi lái trình sát tm xa Harbin BZK-005 n o này.

Theo Trung tâm nghiên cu chin lc và quc t (CSIS, M), n nm 2017, Trung Quc ã nâng cp hàng lot c s quân s phi pháp trên 8 o Hoàng Sa gm o Cây, Phú Lâm, Lin Côn, Tri Tôn, Quang nh, Quang Hòa, Hoàng Sa và Duy Mng. Hình nh v tinh cho thy 3 trong s 8 o (o Cây, Phú Lâm và Quang Hòa) hin có nhng cng có th tip nhn mt s lng ln các tàu dân s và hi quân. Nm o có sân bay trc thng, o Quang Hòa có mt cn c trc thng và o Phú Lâm có ng bng, nhà cha máy bay và các dàn tên la t i không HQ-9.

Trong nm 2018, Trung Quc tip tc tin hành nhiu cuc tp trn ti Hoàng Sa, bao gm din tp ca oanh tc c H-6K và tp trn bn n tht vào tháng 5. T PLA Daily còn ngang nhiên a tin mt s tàu hi cnh và tàu hi quân nc này ln u tiên tun tra chung ti vùng bin xung quanh Hoàng Sa.

Mi ây vào tháng 11, chng trình Sáng kin minh bch hàng hi châu Á (AMTI) chia s hình nh chp t v tinh cho thy Trung Quc tip tc hành vi phi pháp Bin ông khi xây dng cu trúc trái phép nghi phc v mc ích quân s, c giu di mái che radar trên á Bông Bay ti Hoàng Sa.

**Theo thanhvien.vn**